

### 1/คปมผ.ต้นประมงเทียบชั้นสากล

พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเลขาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (คปมผ.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) ว่า เบื้องต้นทางสหภาพยุโรป (อียู) ได้ให้โจทย์ไทยแก่ปัญหาการประมง คือ การวางระบบ อาทิ การออกกฎหมาย มีแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาไอยูยูที่ชัดเจน ซึ่งรัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 รวมทั้งการออกแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาไอยูยู แผนจัดการทรัพยากรทางทะเล ลดจำนวนเรือให้เพียงพอกับจำนวนสัตว์น้ำ ทั้งหมดมีความชัดเจนแล้ว ดังนั้นขั้นต่อไปจึงอยู่ที่การจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐานสากล ได้ดำเนินการมาแล้วและกำลังดำเนินการต่อ อาทิ การออกใบอนุญาตบัตรในเครื่องมือการทำประมงที่จะต้องถูกต้อง ไม่เป็นเครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) อาทิ การติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) เพื่อที่จะได้ทราบตำแหน่งเรือประมง การให้เรือประมงจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง (Logbook) เพื่อให้ทราบตั้งแต่ต้นน้ำว่าจับสัตว์น้ำชนิดใดมา และไปจับสัตว์น้ำที่ใดบ้าง พร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเรือเข้าออกเรือประมง (PIPO) ที่จะไม่อนุญาตให้เรือประมงออกทำประมงนอกน่านน้ำหากมีเอกสารไม่ครบถ้วน

"จากมาตรการทั้งหมดนั้น ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าจะทำให้เราผ่านมาตรฐานกฎเกณฑ์อียูอย่างเดียวแล้ว แต่เพื่อให้การประมงไทยมีมาตรฐานสากล แม้การจัดระเบียบต่างๆ อาจ

จะส่งผลต่อชาวประมง แต่อยากให้ร่วมมือช่วยกัน มิฉะนั้นต่อไปในอนาคตทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลบ้านเราอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการได้" พล.ร.ท.จุมพลกล่าว

### กรมประมงทำเอ็มโอยูกรมศุลกา

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่ ขณะนี้กรมประมงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับกรมศุลกากร เพื่อที่จะให้กรมศุลกากรเป็นด่านในการตรวจสัตว์น้ำที่เรือประมงจับมาอีกครั้ง เพื่อแชร์ข้อมูล และตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเรือประมงได้ออกน่านน้ำไปทำประมงในเขตหวงห้ามหรือไม่ นอกจากนี้ยังเตรียมออกกฎกระทรวงอีก 12 ฉบับ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการออกใบอนุญาตเครื่องมือประมง (ใบอนุญาตบัตร) ให้มีมาตรฐานมากขึ้น

### แรงงานประมงแหล่งทะเลเบียด

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) อาทิ มาตรการด้านการแก้ปัญหาค้ำมนุษย์หรือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานบนเรือประมงอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ปีละ 2 ครั้ง ในปี พ.ศ.2558 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจดทะเบียนจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในไทย และไม่มีการจับกุมและส่งกลับ ขณะนี้ได้เปิดจดทะเบียนครั้งที่ 2 ระหว่างพฤศจิกายน 2558- มกราคม 2559 พบว่าแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนทั้งสิ้น 7,739 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในครั้งที่ 1 พบว่าเข้ามาจดทะเบียนกว่า 54,000 คน

นอกจากนี้ยังเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลและกรุงเทพมหานคร ระหว่างพฤศจิกายน 2558 -22 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ประสงค์จะทำงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำรวมถึงผู้ติดตามเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานเป็นเวลา 1 ปี โดยได้มีผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 1,524 คน

### ทำคู่มือกม.แรงงาน-ค้ำมนุษย์

นายอารักษ์กล่าวว่า สำหรับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงแรงงานพร้อมจัดทำคู่มือเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้แก้ไขปรับปรุงโดยกำหนดอัตราค่าปรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในอัตราค่าปรับสูงสุด อาทิ การณีความผิดฐานจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี การจ้างลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในเรือประมงทะเล และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดสถานที่ที่ห้ามมิให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ และสถานที่แปรรูปสัตว์ และกำลังปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทำ งานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 โดยให้เปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด